

ชาวฟิลิปปินส์ใช้เงินซื้ออาหารมากขึ้น แต่บริโภคน้อยลง



Pulse Asia เปิดเผยผลการสำรวจของเกี่ยวกับการใช้จ่ายของครัวเรือนชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งได้ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2566 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 1,200 คน พบว่าชาวฟิลิปปินส์ร้อยละ 95 ระบุว่าใช้จ่ายกับอาหารมากขึ้นในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83 ระบุว่าต้องใช้จ่ายเงินซื้อข้าวมากขึ้น ซึ่งข้านับเป็นสินค้าอันดับต้นๆ ของอาหารที่มีราคาสูงขึ้นกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าอาหารอื่นๆ นอกจากนี้ จากผลการสำรวจระบุว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 53 ของผู้ตอบแบบสอบถามรายงานว่าบริโภคอาหารน้อยลงในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา และร้อยละ 41 กินอาหารที่ไม่ใช่ข้าว น้อยลง ในขณะที่ร้อยละ 21 บริโภคข้าว น้อยลง ซึ่งการบริโภคอาหารน้อยลงอาจเป็นผลจากราคาอาหารที่สูงขึ้น

ในขณะเดียวกัน ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 62 ตั้งข้อสังเกตว่ามีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น รวมทั้ง ผู้ตอบแบบสอบถามยังรู้สึกถึงผลกระทบของราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 22 ยาและความต้องการด้านสุขภาพอื่นๆ (ร้อยละ 17) และน้ำ (ร้อยละ 16) LPG (ร้อยละ 15) การขนส่ง (ร้อยละ 13) และการใช้โทรศัพท์มือถือ (ร้อยละ 4) นอกจากนี้ ชาวฟิลิปปินส์เกือบทุกคน (ร้อยละ 99) รายงานว่าเห็นการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าที่ซื้อเป็นประจำ โดยอาหารคิดเป็นร้อยละ 95 และข้าว คิดเป็นร้อยละ 90 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยราคาอาหารที่สูงขึ้นได้ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อในเดือนสิงหาคมและกันยายน 2566 เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 พบว่าการสำรวจในปี 2566 มีการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 35 ของชาวฟิลิปปินส์ที่รู้สึกหรือเห็นว่าราคาข้าวเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสอดคล้องของการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าในเดือนกันยายน 2566 อัตราเงินเฟ้อข้าวพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 14 ปีที่ร้อยละ 17.9

ที่มา: เว็บไซต์ Rappler

นโยบายภาครัฐ

เศรษฐกิจการลงทุน

แนวโน้มการตลาด

รายงานสินค้าและบริการ

บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็น

●ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศเผชิญกับความไม่มั่นคงทางอาหารสูง เนื่องจากต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าพื้นฐานสำคัญหลายรายการ และขณะนี้ยังต้องเผชิญกับอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง โดยล่าสุดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของฟิลิปปินส์ในเดือนกันยายน 2566 กลับมาเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 6.1 เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2566 ที่มีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 5.1 หลังจากชะลอตัวลงในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 อยู่ที่ร้อยละ 4.7 ทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 9 เดือนในปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 6.6 นับเป็นอัตราเงินเฟ้อที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ทั้งนี้ สาเหตุสำคัญที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับมาเพิ่มสูงขึ้นเกิดจากราคาอาหารหลายรายการปรับตัวสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะสินค้าข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของประเทศที่กำลังเผชิญกับราคาข้าวพุ่งสูงอย่างรุนแรง และจากผลการสำรวจดังกล่าวข้างต้นก็สะท้อนให้เห็นว่าชาวฟิลิปปินส์ได้รับผลกระทบจากราคาอาหารที่สูงขึ้นและจำเป็นต้องลดการบริโภคอาหารบางอย่างลง ทั้งนี้ กลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยหรือกลุ่มคนยากจนซึ่งเป็นกลุ่มที่เปราะบางมากที่สุดจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก โดยรัฐบาลฟิลิปปินส์จำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนดังกล่าวผ่านโครงการสนับสนุนต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาวิกฤตอาหารที่จะส่งผลให้เกิดความไม่สงบทางสังคมและผลกระทบด้านอื่นๆ ได้อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว อาจเป็นโอกาสของสินค้าอาหารของไทยที่สามารถเข้ามาขยายตลาดในฟิลิปปินส์เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับกับความต้องการ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ตลาดในฟิลิปปินส์มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา และราคาสินค้าอาหารค่อนข้างมีความผันผวนและอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจส่งผลให้อุปสงค์ชะลอตัวและอาจทำให้ผู้ค้า/ผู้นำเข้าฟิลิปปินส์ชะลอการสั่งซื้อได้

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา

13 ตุลาคม 2566

นโยบายภาครัฐ

เศรษฐกิจการลงทุน

แนวโน้มการตลาด

รายงานสินค้าและบริการ